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HEILBRIGÐISNEFND 

HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS 

200. fundur – 27. aprí 2015 
 

Fundargerð 
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 27. aprí 2015.  
Fundarstaður, skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 5, Garðabæ.   
Fundurinn hófst kl. 9.45.  Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk starfsmanna og Guðmundar H. 
Einarssonar, sem ritaði fundargerð.  
 

1. Vettvangsferð 
Farið í heimsókn til Rio Tinto Alcan í Straumsvík og rætt við forsvarsmenn fyrirtækisins. 

Af hálfu fyrirtækisins voru kynntar mæli- og vöktunaráætlanir sem samþykktar hafa verið af 

Umhverfisstofnun í samræmi við starfsleyfi fyrirtækisins. 

 útskýrðir voru mælistaðir og mælingar sem fyrirtækið framkvæmir sjálft reglulega, 

 umhverfisvöktun og vöktunarþættir sem utan að komandi aðili er fengin til að framkvæma. 

 

Farið var í skoðunarferð í einn kerskála. 

 

2. Önnur mál 
 
Engin 

 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12:00 
 

 

Gnýr Guðmundsson       Fjölnir Sæmundsson  

 

 

Hörður Svavarsson       Jón Haukur Ingvason  

 

 

Jón Bjarni Þorsteinsson       Svava H. Guðmundsdóttilr 


